
 
Fundargerð matsteymis Hraunvallaskó la  

Dags: 19.02. 2018. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 15.00-16.00 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Kristín Erla Þórisdóttir, Magnús Róbertsson (fjarverandi), Hjördís 

Sigurbjartsdóttir, Kristín Erla Bech Þórisdóttir (fjarverandi),  Benedikt Steinar Benonýsson 

(fjarverandi), Donna María Skúladóttir, Elísabet Anna Pétursdóttir, Súsanna Björg Vilhjálmsdóttir 

(fjarverandi), Svava Dögg Gunnarsdóttir, Kristín Mogensen, Rannveig Þórisdóttir (fjarverandi), og 

Guðrún Snorradóttir.  

 

1. Framvinda umbótastarfs  

Verkefnastjóri umbótateymis fór yfir þá vinnu sem unnin hefur verið milli funda. Þar kom fram að í 

heildina skiptast þessir 8 þættir í 62 undirþætti (verkefni) og skilgreindir eru ábyrgðaraðili/-aðilar fyrir 

hverjum þætti.  

Staðan 17.11.17 var þannig að : 

 27 þættir eru komnir í þann farveg að teljast loknir 

 2 þættir eru á umræðustigi 

 2 þættir eru lifandi verkefni allt skólaárið 

 Aðrir þættir eru í vinnslu og margir komnir vel af stað 

Staðan 19.02.18 er þannig að: 

 34 þættir teljast loknir 

 Þeir þættir sem eru á áætlun jafnt og þétt allt skólaárið eru á fullu skriði, s.s. heimsóknir 

stjórnenda í kennslustundir. 

 Kynning fyrir starfsmenn fer fram 6. mars.  

  

2. Viðbrögð og ábendingar við gögnum og matsvinnu 

Engar sérstakar ábendingar komu frá matsteymi um framgang umbótavinnunnar eða um matsferlið. 

Ábending kom ffá fulltrúum nemenda um að mikilvægt væri að efla tengsl milli unglingadeilda í 

Hafnarfirði. Sara Pálmadóttir deildarstjóri Tómstundamiðstöðvar Hraunvallaskóla kom inn á fundinn 

og fór yfir hvað væri sameiginlegt í þessum í efnum í Hafnarfirði. Nemendum var bent á að taka þessi 

mál upp í nemendaráði og við fulltrúa Hraunvallaskóla í Ungmennaráði Hafnarfjarðar.  

 

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland, skólastjóri.  

 

 

 


